
 
 

 
บันทึกรายงาน 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ 
สมัยสามัญ ที่  3 ครั้งที่ 3 / 2563   

วัน  พุธ  ที่   19   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  2563 
 

เมื่อคณะสมาชิกครบองค์ประชุม เลขาสภาฯ ได้เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุมสภา อบต.กู่กาสิงห์ และ
เชิญท่านทองชัย  คำสิงห์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รองประธานสภากล่าวนำบทสวดมนต์ และเชิญ
ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุม เวลา 09.30 น. ตามระเบียบวาระการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง วันนี้มีสมาชิกลา 2 ท่าน คือท่านบุญธรรม  นนทะจันทร์ และ ท่านสมบัติ  บัวสิงห์ 
(ประธานสภาฯ)   จึงขอแจ้งต่อที่ประชุม   
    

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง เชิญคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการ  
(ประธานสภาฯ) ประชุมและรายงานผลการตรวจบันทึกรายงานการประชุมและแก้ไข 
 เพ่ิมเติมต่อไป เชิญครับ 
นางสมฤทัย  ทอนจอก เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
 (ส.อบต.หมู่ที่ 3 ) ดิฉันนางสมฤทัย  ทอนจอก ในฐานะประธานตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

รายงานการประชุม  สมัยสามัญ ที่ 3  ครั้งที่ 2 / 2563  เมื่อวัน อังคาร  ที่   
18   เดือน   สิงหาคม  พ.ศ.  2563 ปรากฏว่าเอกสารรายงานการประชุม
เรียบร้อยดีคะ ไม่มีส่วนที ่ต้องแก้ไขแต่อย่างใด ในนามประธานตรวจบันทึก
รายงานการประชุม ต้องขอขอบคุณเลขาสภาฯที่ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอย่างดี ที่
ทำให้สภาได้มีการรับรองรายงานการประชุมทุกครั้งของการประชุมคะ 

นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง ก็ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม เพ่ือให้เกิดความ 
(ประธานสภาฯ) ถูกต้องของบันทึกรายงานการประชุม ผมขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจบันทึก

รายงานการประชุมไปพร้อมๆกันทีละหน้าเลยนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 
3  ครั้งที่ 2 /2563 ต่อไป 

 สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  กรุณายกมือ  
  มติที่ประชุม / รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
       3.1 เรื่องยกเลิกลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 

3.2 เรื่องการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง ระเบียบวาระท่ี 3 นี้  ในวาระท่ี 3.1 เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้แจ้งต่อท่ี 
(ประธานสภาฯ) ประชุมเชิญครับ 
นางรชยา ปรินแคน เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
  (ผอ.กองคลัง) ดิฉัน นางรชยา ปรินแคน ในเรื่องยกเลิกลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่นี้เป็นภาษีที่ค้าง

ตั้งแต่ปี 61 รวม 6 รายมีการคงค้างชำระ 1 ราย เป็นเงิน 151 ลูกหนี้คงเหลือ
คงค้าง 5 ราย เป็นเงิน 267 บาท ปี 62 รวม 21 รายมีการคงค้างชำระ 3 ราย 
เป็นเงิน 236 ลูกหนี้คงเหลือคงค้าง 18 ราย เป็นเงิน 814 บาท โดยมีรายซ้ำคือ 
นางสง่า โคตะโน ได้จ่ายเงินไปแล้วซึ่งได้จ่ายที่หมู่4 จึงขอยกเลิกออกจากหมู่ที่ 
11 และรายนายอำคา จำปาทิพย์ ก็ขอยกเลิกจากหมู่ 8 เนื่องจากจ่ายแล้วที่หมู่ 
4 และนางทองสี กบรัตน์ ก็ซ้ำหมู่ 9 จึงขอนำเรียนต่อสภาเพ่ือทราบคะ 

นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้ามีเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่วาระ 
(ประธานสภาฯ) ที่ 3 วาระท่ี 3.2 เชิญท่านนายกได้นำเรียนชี้แจงต่อสภาครับ 
นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
   (นายก อบต.) กระผม นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง สำหรับวาระนี้ในเรื่องประกาศขององค์การบริหารส่วน

ตำบลกู่กาสิงห์ ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ถือตามคำสั่ง
ของจังหวัดในเรื่องของการจัดการผังเมืองรวม ซึ่งประกาศนี้ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบ
หรือมติของสภาเนื่องจากเป็นคำสั่งของจังหวัดที่แจ้งให้ทุก อบต.ต้องดำเนินการ ซึ่ง
ต่อไปการดำเนินการก่อสร้างอะไรก็ตามจะต้องขออนุญาตจาก อบต. ซึ่งในส่วนคำสั่งนี้
มีมานานและมีคำสั่งให้เราดำเนินการและปฏิบัติตามนานแล้วแต่เพียงเรายังไม่ได้
ดำเนินการตามเท่านั ้นเอง กระผมจึงขอความร ่วมมือจากท่านสมาชิกได ้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านต่อไปในการจะก่อสร้างอะไร จะต้องปฏิบัติตามประกาศของ 
อบต.เราซึ่งก็จะมีเอกสารแบบฟอร์มต่างๆให้เราได้กรอกเพื่อขออนุญาตซึ่งสามารถดู
รายละเอียดได้ตามประกาศ จึงขอฝากท่านสมาชิกได้ชี้แจงให้ชาวบ้านทราบแต่ละหมู่ 
ขอนำเรียนต่อท่ีประชุมครับ 

นายภานุวัฒน์ วงษ์สมเพชร เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
   (ส.อบต.หมู่ที่ 12) กระผม นายภานุวัฒน์ วงษ์สมเพชร ประกาศของจังหวัดมีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันนี้เลย

ไหมครับ 
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นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
   (นายก อบต.) กระผม นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง ประกาศนี้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 60 สำหรับพ้ืนที่เราก็มีผล

บังคับใช้ได้เลยครับ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

- ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563  
นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง ในวาระนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ได้มาชี้แจงในส่วนการขอโอนงบประมาณเพ่ือดำเนินการ 
   (ประธานสภาฯ) ในส่วนต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการทำงานของส่วนต่างๆขององค์การบริหารส่วน

ตำบลกู่กาสิงห์ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้เสนอเพ่ือให้สภาได้พิจารณาต่อไปครับเชิญครับ 
นางรชยา ปรินแคน เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
  (ผอ.กองคลัง) ดิฉัน นางรชยา ปรินแคน สำหรับกองคลังจะขอโอนเพ่ิมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 22,000 บาท เพื่อจัดซื้อมาใช้งานในส่วนงานกองคลัง
และเพ่ือทำบัญชีในระบบ ELAAS และงานอ่ืนๆโอนลดจากประเภท เงินเพิ่ม
สำหรับตำแหน่งพิเศษ รายการเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ
คะ ตามรายละเอียดเอกสารที่ท่านสมาชิกได้รับ จึงขอนำเรียนต่อสภาคะ 
(เอกสารแนบท้ายบันทึกรางานการประชุม) 

นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ) ต่อไป 
    สมาชิกท่านใดเห็นสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 
 ของกองคลัง ตามรายละเอียดที่แจ้ง กรุณายกมือ 

- มติที่ประชุม เห็นชอบ 22 เสียง 
มติที่ประชุมเห็นควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 
ของกองคลัง 

 และต่อไปเชิญเจ้าหน้าที่ส่วนงานสำนักปลัดได้ชี้แจง เชิญครับ 
นางราตรี  ศรีเคลือบ เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
  (หัวหน้าสำนักปลัด) ดิฉัน นางราตรี  ศรีเคลือบ สำหรับสำนักปลัดขอโอนตั้งจ่ายใหม่ จำนวน 3 

รายการ  
 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ขอโอนจำนวน 17,000 บาท 
 2. จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนจำนวน 2 หลังๆละ 4,000 บาท รวมขอโอนจำนวน 

8,000 บาท  
 3. จัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหารเพ่ือใช้ในกิจการสภา จำนวน 4 ตัวๆละ 3,500 บาท รวม 

14,000 โดยขอโอน จำนวน 14,000 บาท โดยรายการดังกล่าวโอนลดจาก
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
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หมวดค่าใช้สอยประเภท โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 รวมงบขอโอนลดจำนวน 39,000 บาทตาม
รายละเอียดที่ท่านสมาชิกได้รับ จึงขอนำเรียนต่อสภาฯ (เอกสารแนบท้ายบันทึก
รายงานการประชุม) 

 นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ) ต่อไป 
    สมาชิกท่านใดเห็นสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 
 ของส่วนงานสำนักปลัด ตามรายละเอียดที่แจ้ง กรุณายกมือ 

- มติที่ประชุม เห็นชอบ 22 เสียง 
มติที่ประชุมเห็นควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 
ของส่วนงานสำนักปลัด 

 และต่อไปเชิญเจ้าหน้าที่ส่วนงานกองช่างได้ชี้แจง เชิญครับ 
นางราตรี  ศรีเคลือบ เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
  (หัวหน้าสำนักปลัด) ดิฉัน นางราตรี  ศรีเคลือบ รายละเอียดในการขอโอนงบในส่วนกองช่าง โดยขอ

โอนเงินเพิ่มเพ่ือขอซื้อปั้มน้ำซัมเมอร์สพร้อมตู้ควบคุม โอนเพ่ิม จำนวน 64,400 
บาทโดยโอนลดจากรายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จำนวน 64,400 บาทเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ตาม
รายละเอียดที่ท่านสมาชิกได้รับ จึงขอนำเรียนต่อท่านสมาชิกคะ 

นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
   (นายก อบต.) กระผม นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง สาเหตุที่เราต้องซื้อเพราะซัมเมอร์สหมดแล้วก็เลย

ต้องตั้งไว้เพื่อเวลาที่เราต้องแก้ไขในเรื่องน้ำประปาเราจะสามารถแก้ปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งงบที่โอนมานี้ก็ยังไม่ได้ที่จะจัดซื้อเลยนะครับ เพียงโอนมาไว้เผื่อ
กรณีฉุกเฉินครับ 

นางปรารถนา เชิดชู เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
  (ส.อบต.หมู่ที่ 8) ดิฉัน นางปรารถนา เชิดชู จากจำนวนเงินที่โอนสามารถซ้ือได้กี่ตัวคะ 
นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
   (นายก อบต.) กระผม นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง ซื้อได้  2 ตัวครับ หน้าฝนถ้ามีปัญหาจากเหตุต่างๆก็

จะสามารถแก้ไขได้ทัน 
นายมานะ  เหนือโท เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
  (ส.อบต.หมู่ที่ 1) กระผม นายมานะ  เหนือโท เราจะโอนจากรายการค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม

ภารกิจ เลยอยากทราบว่าพนักงานจ้างตามภารกิจจะกระทบไหม และอีกไม่นานก็
จะสิ้นปีงบประมาณแล้วที่เราตั้งไว้ในข้อบัญญัติก็มี ผมกลัวว่าจะกระทบกับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 
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นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
   (นายก อบต.) กระผม นายบุญสี  สมพงษ์ผึ ้ง ไม่กระทบครับเพราะพนักงานจ้างตามภารกิจได้

ลาออกไป 3 – 4 คนงบที่ตั้งไว้ไม่ได้ใช้จึงขอโอนเพื่อนำมาจัดซื้อเพ่ือแก้ปัญหาครับ 
นายภานุวัฒน์ วงษ์สมเพชร เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
   (ส.อบต.หมู่ที่ 12) กระผม นายภานุวัฒน์ วงษ์สมเพชร ซัมเมอร์สราคา 64,400 บาทซื้อได้ 2 ตัว กี่

แรงทำไมซื้อแพงจังครับ  
นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
   (นายก อบต.) กระผม นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง ราคาตัวละสองหมื่นกว่าบาทซึ่งเขาไม่ได้ขายรวม

เหมือนก่อน ทุกวันนี้เขาขายแยกเป็นชิ้นเป็นวัสดุใครมัน ราคาก็ไม่ตายตัวเป็นราคา
ตามท้องตลาด จึงจำเป็นต้องตั้งไว้ก่อนครับ 

นายมานะ  เหนือโท เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
  (ส.อบต.หมู่ที่ 1) กระผม นายมานะ  เหนือโท ซัมเมอร์สที่ซื้อขนาดที่จะใช้กับท่อต้องเท่ากัน จึงอยาก

ทราบขนาดที่เราจะไปใช้กับท่อ จะใช้ขนาดเท่าใด 
นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
   (นายก อบต.) กระผม นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง โดยปกติจะมี 2 นิ้วและนิ้วครึ่ง ตอนนี้เราใช้นิ้วครึ่ง

ถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะดันน้ำขึ้นช้าขึ้นลำบาก ราคาก็คงไม่ต่างกันสองหมื่นกว่าบาทครับ 
นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ) ต่อไป 
    สมาชิกท่านใดเห็นสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 
 ของกองช่าง ตามรายละเอียดที่แจ้ง กรุณายกมือ 

- มติที่ประชุม เห็นชอบ 22 เสียง 
มติที่ประชุมเห็นควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 
ของกองช่าง 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระนี้หรือไม่ครับ ถ้ามีขอเชิญครับ 
   (ประธานสภาฯ) 
นายภานุวัฒน์ วงษ์สมเพชร เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
   (ส.อบต.หมู่ที่ 12) กระผม นายภานุวัฒน์ วงษ์สมเพชร ขอความช่วยเหลือ เรามีงบส่วนไหนบ้างที่จะ

ช่วยเหลือในส่วนของถนนหนทางทุกหมู่ ซึ่งช่วงนี้หน้าฝนบางแห่งเป็นหลุมเป็น
แอ่งเยอะ หมู่ที่ 12 ก็ประสบปัญหามานานและเยอะด้วยนายกว่าจะช่วยก็ไม่เห็น
ดำเนินการให้เลย ก็ขอความอนุเคราะห์ด้วยจากบ้านน้อยไปบ้านโพนโพธิ์ และ
เรื่องถนนคอนกรีตตรงหอประปาไปบ้านโพนโพธิ์เป็นจุดสิ้นสุดโครงการจะมีเหล็ก
ยื่นที่ฝากไว้สำหรับดำเนินการก่อสร้างต่อไปและเป็นทางต่างระดับก็ช่วยดูแลด้วย 
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และเรื่องน้ำประปา หมู่ที่ 12 เป็นหมู่แรกๆสมัยสภาตำบลที่มีการวางระบบท่อ
น้ำประปา ก็อยากให้ผู้บริหารได้ช่วยวางท่อวางระบบน้ำประปาให้ใหม่ด้วยเพ่ือ
ความยั่งยืนและสะดวกกรณีต่อน้ำประปาใหม่ เพราะท่อเดิมอยู่ลึกและลำบาก
เวลาต่อใหม่ครับ 

นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง ช่วงฤดูฝนทุกหมู่ต่างมีปัญหาอย่างมากเรื่องของถนนและเรื่องเรื่องน้ำประปาก็   
(ประธานสภาฯ) เช่นกัน ก็ขอฝากถึงผู้บริหารได้เร่งช่วยแก้ปัญหาของพ่ีน้องของเราแต่ละหมู่ด้วย 

นายสมชาย  เชิดชู เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
   (ส.อบต.หมู่ที่ 13) กระผม นายสมชาย เชิดชู มีปัญหาคอนกรีตทางไปหนองเรือน้ำเซาะเข้าใต้ถนน

คอนกรีตตอนฝนตก กระผมกลัวว่าถนนจะหักจะพัง ขอฝากด้วยนะครับ 
นายมานะ  เหนือโท เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
  (ส.อบต.หมู่ที่ 1) กระผม นายมานะ  เหนือโท หมู่ 1 ได้ลงไฟฟ้าระบบแรงสูงไปแล้วแต่ไฟฟ้าแรงต่ำ

ยังไม่ทั่วถึง จึงขอขยายไฟฟ้าแรงต่ำตามครัวเรือนให้ทั่วถึงด้วยครับ 
นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง  เรื่องประปาที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ 
  (ประธานสภาฯ) เรา ก็ขอฝากให้ผู ้บริหารได้แก้ไขด้วย มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในเรื่องอื่นๆ

เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้า
ร่วมประชุมตลอดสมัยสามัญครั้งที่ 3 เป็นเวลาหลายวันที่ผ่านมา ขอบคุณครับ 

  
  ผมขอปิดการประชุม สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 3 / 2563  
 

   ปิดประชุม เวลา  12.00 น. 
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   (ลงชื่อ) ...นางสาววรรณภา  ใจสาหัส... ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
    (นางสาววรรณภา  ใจสาหัส) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์  
 
 
   (ลงชื่อ) ......นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง...... ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ 
 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
    
 

   (ลงชื่อ) .......นางสมฤทัย  ทอนจอก...... ประธานกรรมการ 
      (นางสมฤทัย  ทอนจอก) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3  
 

 
   (ลงชื่อ) ......นางทองเยี่ยม  นามเขต..... กรรมการ 
       (นางทองเยี่ยม  นามเขต) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 
 

 
   (ลงชื่อ) ....นางสาวปรารถนา  เชิดชู..... กรรมการ 
    (นางสาวปรารถนา  เชิดชู) 
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 
 

 
   (ลงชื่อ) ......นายเสน่ห์  ศรีหาโคตร...... กรรมการ 
       (นายเสน่ห์  ศรีหาโคตร) 
                                              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12  
 
 
   (ลงชื่อ) ........นายสมชาย  เชดิชู........... กรรมการ 
        (นายสมชาย  เชิดชู) 

               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 
 


